

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.



Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán bằng các phương tiện khác không phải tiền mặt như tài sản, chứng chỉ có giá trị tương đương. Người tiêu dùng có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt mà không là thay đổi giá trị tiền mặt tương đương.

Theo đó, người tiêu dùng có thể sử dụng các loại giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán,...), tài sản hữu hình (ngoại trừ vàng, bạc) hoặc sử dụng công cụ thanh toán thông qua các tổ chức tín dụng thay vì người mua và người bán trao đổi tiền mặt trực tiếp như phương thức truyền thống.

Mục đích của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là để hạn chế việc lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, giảm được các chi phí cần thiết phục vụ cho lưu thông tiền mặt. Từ đó làm giảm thiểu chi phí xã hội và giúp tiết kiệm thời gian.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong những tháng đầu năm nay đã tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp tài chính nói riêng và toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng đã tăng lên đáng kể. Các tính năng, tiện ích đã được tích hợp vào thẻ ngân hàng để người tiêu dùng có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ một cách đơn giản, nhanh chóng.

Song song với đó, các ngân hàng cũng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, độ an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ.

Hiện nay, người dân cũng đã hiểu được những lợi ích mà thanh toán không dùng tiền mặt đem lại. Nếu như trước đây bạn luôn phải mang theo tiền mặt khi đi ăn uống, mua sắm thì giờ đây chỉ với một tấm thẻ hay điện thoại di động là đã hoàn tất quá trình thanh toán.

Những hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến ở Việt Nam hiện nay, gồm có:

Thanh toán sử dụng séc; Thanh toán sử dụng giấy ủy nhiệm chi; Thanh toán qua thẻ ngân hàng (E-Mobile banking); Thanh toán trực tuyến qua ứng dụng điện tử như Ví MoMo, Zalo Pay, Viettel Pay, VNPay...

Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, cụ thể là gì? Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nội dung về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

*** Đối với kinh tế - xã hội**

Thứ nhất: sẽ giảm được chi phí xã hội: Thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho các cơ quan tài chính giảm chi phí in ấn, vận chuyển, kiểm soát và lưu trữ tiền.

Thứ hai: sẽ làm giảm lạm phát: Lạm phát xảy ra khi đồng tiền bị mất giá. Nếu như dòng tiền mặt trong lưu thông trong nền kinh tế không nhiều thì việc xảy ra lạm phát cũng được giảm thiểu.

Thứ ba: Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Những tên tội phạm thường dựa vào những khe hở khi sử dụng tiền mặt để mua sắm vũ khí bất hợp pháp, việc kiểm soát được tiền mặt ở mức thấp giúp hạn chế được những hành vi đó.

*** Đối với cá nhân**

Thứ nhất: Nhanh chóng, an toàn: Người tiêu dùng không phải trực tiếp mang tiền đến thanh toán cho người bán như trước đây. Nhờ đó, vấn đề an toàn cũng được đảm bảo, hạn chế được các tình trạng mất cắp, rơi tiền,...

Thứ hai: Giúp chúng ta tiết kiệm: Bên cạnh việc giúp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch thì thanh toán không dùng tiền mặt còn mang đến cho người tiêu dùng hiện nay nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Mục đích là để kích cầu tiêu dùng, đồng thời mở rộng mạng lưới thanh toán không dùng tiền mặt ở phạm vi rộng hơn.

Thứ ba: Độ chính xác cao: Khi sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, người tiêu dùng không còn phải lo lắng đã kiểm đếm đúng, đủ tiền hay chưa. Bởi vì các ứng dụng thanh toán cho phép người dùng nhập số tiền chính xác đến từng đồng.

Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng đã có thể thực hiện hầu hết các hoạt động tài chính cá nhân trên các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ những thông tin kể trên chắc hẳn chúng ta đã hiểu được những lợi ích mà hình thức thanh toán không dùng tiền mặt mang đến cho cá nhân và xã hội. Do đó, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn xã nói riêng và cả nước nói chung cần được thúc đẩy phổ biến rộng rãi hơn nữa để bắt kịp được với sự phát triển của thế giới.

Người viết bài: Nguyễn Đức Quyền

Công chức Văn hóa - Xã hội xã